



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 22 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,458,8664 ราย หายป่วยเพิ่ม 13,695 ราย หายป่วยสะสม 1,339,107 ราย ยังรักษาอยู่ 129,071 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย รวม เสียชีวิตสะสม 15,565 ราย ฉีดวัคซีนรวม 44,485,657 โดส **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 230,266,737 ราย เสียชีวิต 4,721,546 ราย รักษาหาย 206,991,284 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** ประกาศเปิดประเทศรับชาวต่างชาติ ฉีดวัคซีนครบโดส เดือน พ.ย. นี้ **อินเดีย** ชาวอินเดียแห่ฉลองเทศกาลฮินดู ผื่นข้อห้ามรวมตัวช่วงโควิด **อิตาลี** เริ่มฉีดวัคซีนโตสกระตุ้นแล้ว โดยให้ผู้ป่วย-คนชรา ได้ฉีดก่อน **ออสเตรเลีย** ทางการรัฐวิกตอเรียสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างในนครเมลเบิร์นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นับจาก 21 ก.ย. ภายหลังคนงานก่อสร้างรวมตัวประท้วงข้อบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีน **เวียดนาม** สั่งซื้อวัคซีน 'อับดอลา' 10 ล้านโดสของคิวบา **อินโดนีเซีย** ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมบนเกาะชวาและเกาะบาหลีออกไปอีก 2 สัปดาห์ **ลาว** สั่งล็อกดาวน์ เวียงจันทน์สกัดโควิดเดลต้าพาลัส ระบาด **กัมพูชา** รุดหน้า ฉีดวัคซีนไปได้แล้ว 75%

ประเด็นสำคัญ

1.การฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส 24 กันยายน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, bangkokbiznews, nationtv, springnews, mcot, thansettakij, tnntailand,,ทีวีช่อง 3,9,)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนในวันที่ 24 ก.ย. ให้ได้ 1 ล้านโดส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชบิดา ว่า ที่ผ่านมาเคยฉีดได้สูงสุด 9.2 แสนโดส จึงได้มอบนโยบายให้เขตสุขภาพทั้ง 12 เขตดำเนินการ โดยแต่ละเขตจะจัดบริการฉีดวัคซีนเฉลี่ย 1 แสนโดส ภาพรวมจะได้ประมาณ 1.2 ล้านโดส ส่วนหลัง 24 ก.ย.ไปแล้ว ก็จะมีอีกราว 60-70 ล้านโดสฉีดให้ประชาชน ซึ่งภาพรวมมีวัคซีน 124 ล้านโดส ขณะที่เป้าหมายคือฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส ดังนั้นจะทำให้ได้ในปีนี้ตามเป้า ส่วนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จะเริ่มวันที่ 24 ก.ย.เช่นกัน แต่ไม่เข้ามาฉีดทั้งหมด โดยให้กลุ่มแรกๆ ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตั้งแต่ มี.ค.-พ.ค. ราว 5 แสนโดส โดยวันที่ 24 ก.ย. จะเป็นเดือน มี.ค.ก่อน อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

2.การฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, bangkokbiznews,)

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศธ.และ สธ.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน ที่เรียกว่า Sandbox Safety Zone in School นำร่องโรงเรียนประจำได้ผลดี โดยโรงเรียนต้องเน้นกิจกรรมลดความเสี่ยงให้มากที่สุด จะมีการประเมินระหว่างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกับสถานศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการศึกษาปลอดภัยที่สุด สำหรับวัคซีนที่จะให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ทั่วโลกอนุมัติให้ใช้ชนิด mRNA และ อย. ของไทยอนุมัติให้ฉีดได้ วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งจะเข้ามาในไทยและเริ่มฉีดต้นเดือน ต.ค.ยืนยันมีเพียงพอฉีดเด็ก เริ่มฉีดเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ส่วนความปลอดภัยคณะผู้เชี่ยวชาญของ สธ.อย. และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ เห็นตรงกันว่า จำเป็นต้องฉีดให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

-การเสวนา "ศบค.ศธ.พบสภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย" ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในนักเรียนและครูให้มีภูมิป้องกันมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงหารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค และกรมอนามัย เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและครู รวมถึงจัดทำมาตรการป้องกันต่างๆ ขณะนี้ สพฐ. แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.การเตรียมการ สร้างความเข้าใจ จากนั้นให้ผู้ปกครองยื่นความประสงค์ให้ลูกเข้าฉีด ก่อนจะยื่นข้อมูลและตัวเลขให้สาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง 2.กำหนดจัดฉีดที่โรงเรียน และ 3.ดูแลอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด หากเป็นไปตามแผนจะสามารถเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ Onsite ได้ทันในเดือน พ.ย.นี้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ได้บังคับว่าผู้ปกครองจะให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนทุกคน หากยังกังวลเรื่องความปลอดภัย จะเรียน Online ที่บ้านก็ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (nationtv,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ระบุ กรณีมีผู้ปกครองอยากให้ลูกฉีดวัคซีนเชื้อตาย ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก บ.ผู้ผลิตยังไม่ได้ปรับทะเบียนการใช้วัคซีนกับ อย.

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มได้ยื่นเอกสารกับ อย.เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุการฉีดเป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย.และผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงานได้

ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติยังไม่อนุญาต เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,)

- ผู้สื่อข่าว กทม.กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยงว่า มีเด็กแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 คน ขณะนี้ฉีดแล้ว 2,000 คน เหลืออีก 3,000 คน หาก กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สธ.จะเร่งฉีดให้ครบ ซึ่งเดิม กทม.มีความตั้งใจที่จะฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-18 ปีที่อยู่ในกรุงเทพฯ ทุกคนประมาณ 1 ล้านคน ส่วนความคืบหน้าภาพรวมการฉีดวัคซีนประชากรใน กทม. ขณะนี้เข็ม 2 ฉีดไปได้ประมาณ 40% กลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดไปได้ 95%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thematter,)

-ผู้บริหาร อย.รายหนึ่งชี้แจงว่า กรณี อย.ยังไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีนซิโนฟาร์มแก่เด็กวัย 3 ปีขึ้นไป แต่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กลับฉีดซิโนฟาร์มแก่เด็กนร. ภายใต้โครงการ VACC 2 School ทั้ง 2 ส่วนเป็นคนละกรณีกัน โดยการขออนุญาตให้ใช้กับผู้ที่อายุ 3 ปีขึ้นไป เป็นหน้าที่ของ บ. ไปโอจีนีเทค จำกัด ซึ่ง อย.ได้แจ้งกับทางบริษัทไปแล้วว่า ข้อมูลที่ส่งมายังไม่เพียงพอ ขอให้รวบรวมข้อมูลอื่นๆ มาเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการที่ 'ยังไม่อนุญาตให้ใช้' มีความหมายต่างกับ 'ไม่อนุญาตให้ใช้' โดยเราพร้อมรับเอกสารเพิ่มเติมและจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉีดวัคซีนให้กับนร.จากรร.ต่างๆ อยู่ นั่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ซึ่งทำได้หากได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันนั้นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด สยามกีฬา)

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงโครงการทดลองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้เด็กนักเรียนนำร่องกลุ่มแรกว่า บรรยากาศที่ฉีดไปเมื่อวานนี้เห็นเด็กนักเรียนมีความสุข เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะมาฉีด และหลังฉีดไปแล้วก็เป็นประโยชน์ ยังไม่ขอตอบตอนนี้ว่าจะขยายจำนวนนักเรียนที่จะฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ แต่อยากให้จบโครงการรอบแรก เพื่อให้กลุ่มนี้เป็นตัวอย่างให้กับอ.ไปพิจารณาว่า การใช้วัคซีนในกระบวนการจริงมีข้อเสียหรือไม่ และผลประโยชน์ที่ได้คืออะไร จะได้เอาข้อมูลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, mthai, thansettakij,)

-ไฟเซอร์-ปิออนเทค เปิดเผยว่า วัคซีน 2 โดส สร้างการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันในเด็กอายุ 5-11 ปี ในการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 2/3 แบบเดียวกับที่พบในกลุ่มคนอายุ 16-25 ปีก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ข้อมูลด้านความปลอดภัยก็เทียบเคียงได้กับที่ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนอายุ 16-25 ปี และบริษัทก็วางแผนยื่นขออนุมัติต่อ FDA และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เชื่อว่า หน่วยงานกำกับดูแลจะให้ข้อสรุปได้ว่า การฉีดวัคซีนในเด็กเล็กกลุ่มอายุดังกล่าวมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากที่ทางบริษัทยื่นขออนุมัติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, nationtv,)

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ว่า ผู้บริหารบริษัท ไฟเซอร์ ได้แสดงความคืบหน้าถึงผลการศึกษาศึกษาการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี พบว่ามีความปลอดภัยดี มีผลข้างเคียงเล็กน้อย คล้ายกับผู้ใหญ่ ส่วนระดับภูมิคุ้มกัน ก็พบว่าขึ้นได้ดีไม่แตกต่างกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นข่าวดีมาก สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา เคสโควิดที่พบในเด็กเพิ่มขึ้นถึง 240% คิดเป็น 28.9% ของเคสทั้งหมด หลังจากที่มิไวรัสเดลต้าระบาดแล้ว คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ คงจะมีทั้งวัคซีนเทคโนโลยี mRNA และวัคซีนเทคโนโลยีเชื้อตาย ได้รับการอนุมัติให้ฉีดในเด็กได้ ก็จะทำให้การเปิดรร.และการที่เด็กจะไปมีกิจกรรมต่างๆมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4.ประสิทธิภาพวัคซีนไขว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (tnnthailand, js100,)

- ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้อัปเดตข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดชนิดไขว้ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1.การฉีด AZ + ไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงสุด 2,259.9 หน่วย/ml 2.การฉีดSV + วัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันรองลงมา 2,181.8 หน่วย/ml 3.การฉีดSV + AZ ได้ระดับภูมิคุ้มกัน 1,049.7 หน่วย/ml การใช้วัคซีน SV เป็นเข็มแรก แล้วตามด้วย AZ หรือไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี การฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้าเป็นเข็มแรกควรตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 นอกจากนี้ผลการศึกษายังไม่มีปัญหาเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองในระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์

5.เสนอ ศบค.เปิดโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก,)

-พล.อ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.เปิดเผยว่า สธ.จะมีการนำเสนอมาตรการต่าง ๆ เข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 27 ก.ย. นี้ ที่ผ่านมาในที่ประชุม ศบค.ศบค. นำเรื่อง "โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง" ที่ถูกปิดมาพูดคุย ตอนนี้เพียงแต่ขอให้เป็นการค่อย ๆ เปิด เป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย ค่อยเป็นค่อยไป ใครพร้อมเปิดก่อน หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ก็จะผ่านวิกฤตินี้ไปได้แน่นอน ขณะที่ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวด อนุญาตให้กิจการหลาย ๆ อย่างกลับมาเปิดให้บริการได้ โดยเฉพาะศูนย์การค้า ร้านอาหาร ฯลฯ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและยกระดับมาตรการบนหลักการ COVID-Free Setting

6.ร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ ()

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระวัง ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และเพิ่มหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อให้แยกการจัดการ กรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติ ออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยไม่ต้องออกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประเด็นที่สำคัญขออย่าว่าสาระของพ.ร.ก.ฉบับนี้ต้องการที่จะคุ้มครองดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยกำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้แก่เจ้าพนักงานคุ้มครอง พนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นการกล่าวถึงการที่จะเข้าไปคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายบริหาร ร่างพ.ร.ก.ดังกล่าวยังไม่มียกผลบังคับใช้ จนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการพิจารณาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้น ทางสคบ.และครม.จะพิจารณาต่อไป

- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รายงาน ครม.ถึงเหตุผลที่ต้องออก พ.ร.ก.โรคติดต่อ ว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารงานด้านสาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโควิด และเพื่อทำให้เป็นการบริหารงานด้านสาธารณสุขโดยตรง เพราะไม่เคยมีที่จะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมากำกับงานด้านสาธารณสุขเหมือนปัจจุบัน เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ ()

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เป็นการเห็นชอบแต่แต่ละประเด็น ไม่มีการนำเสนอตัวร่าง ใจความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันเจ้าหน้าที่ บุคลากรแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด แต่ไม่รวมคณะผู้บริหาร เช่น รัฐมนตรี โดยมีผลย้อนหลังไปถึงเดือนมีนาคม 2563 ยืนยันว่าไม่ได้มีการนิรโทษกรรม เพราะตามหลัก พ.ร.ก.ฉุกเฉินครอบคลุมอยู่แล้ว ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อมีเพิ่มโทษปรับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มากขึ้นด้วย หากประกาศใช้ พ.ร.ก.โรคติดต่อ อำนาจสั่งการจะอยู่ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งในภาวะฉุกเฉินจะมีโครงสร้างใหม่ คือนายกฯ เป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สธ. และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ

6.พิจารณาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (amarintv,)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กท. เรียกประชุม สคบ. ชุดใหญ่พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะให้สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และ มาตรา 9 ซึ่งใช้ออกข้อกำหนดต่างๆ โดยกลับไปใช้กฎหมายปกติ อย่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แทน ซึ่งจะส่งผลให้ สคบ.สิ้นสภาพไปโดยปริยาย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามหน้าที่ปกติ โดยเฉพาะ สธ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

7. ยารักษาผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, js100, infoquest,)

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนำเข้ายา โมโนโคลนอล แอนติบอดี เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการหนัก เป็นยาที่ ออย.รับรองการใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว เป็นยาสังเคราะห์ที่เข้าไปยับยั้งไวรัสไม่ให้เข้าไปในเซลล์ร่างกาย หากให้ยากับผู้ป่วยระยะเริ่มมีอาการโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการน้อยถึงปานกลาง จะลดอาการไม่ให้รุนแรง ลดการเข้าไอซียู และลดการเสียชีวิต ยานี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมากนักหรือป่วยหนักไม่เกิน 7 วัน โดยจะนำเข้าและกระจายยาดังกล่าวให้กับ รพ.ต่างๆ ใช้รักษาผู้ป่วย ขณะเดียวกันยังร่วมกับโรงพยาบาล 2-3 แห่งทำวิจัยยาต้านไวรัสโควิดด้วย เบื้องต้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะนำเข้ายาจำนวน 4,000 โดส กระจายให้กับ รพ. ทั้งภาครัฐ และเอกชน 50 แห่ง ที่ลงทะเบียนแจ้งความต้องการใช้เข้ามา ยานี้เป็นทางเลือกที่ไม่ได้ให้กับทุกคน ในส่วนของ รพ.เอกชนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย ส่วน รพ.รัฐคาดว่าน่าจะมีการใช้เงินของ รพ.หรือเงินบริจาคต่างๆมาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว เบื้องต้นที่มีการนำเข้ามาราคา 50,000 บาทต่อโดส โดย 1 คน ใช้ 1 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์)

-ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ บางประเทศใช้ รมเดซิเวียร์ ซึ่งยังไม่มียาไหนที่ดีที่สุด ทุกอย่างมีผลข้างเคียงแตกต่างกัน และให้ข้อมูลขัดแย้งกัน ดังนั้นการใช้ยาโมโนโคลนอล แอนติบอดี ที่จะมาช่วยยับยั้งการติดเชื้อในระดับเซลล์ก็ถือว่าตรงจุด เพียงแต่การใช้ยานี้ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากมีราคาแพง จึงจำเป็นต้องมีระบบคัดกรองคน ที่จะได้รับยานี้ เช่นเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรง ผู้สูงอายุ อ้วน เป็นต้น

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า กลุ่มยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ที่นำโปรตีนที่สร้างขึ้นจับกับส่วนของไวรัส ไม่ให้เข้าเซลล์มนุษย์ ดังนั้นไวรัสจะไม่สามารถทำร้ายเซลล์ได้ ยาในกลุ่มนี้มีหลายตัว และการใช้ต้องใช้ในระยะเวลาของการติดเชื้อ ยังไม่แนะนำให้ใช้ในเวลาที่เข้าไปแล้ว หรือเลย 10 วันแล้ว เนื่องจากเป็นระยะเวลาของการกระตุ้นภูมิของร่างกาย อย่างไรก็ตามยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยทั้งรักษาและป้องกัน เหมือนใช้หัวดีใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (tnnthailand,)

-รพ.จุฬาลงกรณ์ ระบุว่าฆ่าพยาธิไอเวอร์เมคตินในไทยรับรองให้ใช้เฉพาะรักษาโรคพยาธิเส้นด้าย และ โรคโลหิตเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด 19 อย่างชัดเจน จึงยังไม่อนุมัติรับรองให้ใช้ไอเวอร์เมคตินเพื่อป้องกันหรือรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

8. มาตรการเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- ผู้ว่าฯ ททท. เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแผนดำเนินการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เพื่อนำบทสรุปนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ในวันที่ 22 ก.ย. มีแนวโน้มว่าการเปิดจังหวัดเพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้ง 5 พื้นที่ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ (อ.เมือง, แม่ริม, แม่แตง, ดอยเต่า) ชลบุรี (พัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ) เพชรบุรี (ชะอำ) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จากวันที่ 1 ต.ค.2564 อาจต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 1 พ.ย. เพื่อให้ทุกพื้นที่ระดม ฉีดวัคซีนให้ได้ครบโดสเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ก่อน ประกอบกับขณะนี้การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ยังไม่แน่นอน จึงเห็นควรให้เลื่อนกำหนดการอย่างน้อย 1 เดือน จากกำหนดเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thaipbs,)

- รมช.สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมอนามัย และประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมประชุม “เปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรให้ปลอดภัย” เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนที่จะเปิดกิจการหรือเปิดพื้นที่ที่มีความปลอดภัย โดยแบ่ง 3 ส่วนใหญ่ คือ 1.สิ่งแวดล้อม 2.ผู้ให้บริการ และ 3.ผู้รับบริการ ซึ่งผู้ให้บริการต้องประเมินตนเองก่อนเปิดกิจการด้วยแพลตฟอร์มของกรมอนามัย เช่น Covid-19 Free setting, ไทยเซฟไทย หรือ Thai Stop COVID 19 ทั้งนี้ มาตรการ Covid 19 Free setting ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ แต่ในช่วงแรกจะต้องมีความเข้มงวด แต่เมื่อสถานการณ์แต่ละพื้นที่ดีขึ้น มาตรการต่างๆ อาจลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews,)

-นายวชิร คุณทวีเทพ ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์การค้า ม.หอการค้าไทย เผยว่า จากการทยอย เปิดกิจการประเภทต่างๆ เวลานี้ยังน่าห่วงเพราะผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังอยู่ในระดับสูง รัฐบาลต้องฉีดวัคซีนให้ได้ตามแผน ใช้มาตรการ COVID Free Setting ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยับตัวได้ ซึ่งมาตรการนี้อาจต้องเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้จนกลายเป็นคลัสเตอร์ระบาดใหม่ของโควิด 19 และในเดือนต.ค. นี้จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นถึงแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ แซนด์บ็อกซ์ เนื่องจากเป็นเมืองหลักทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและธุรกิจหากยังไม่เปิดกรุงเทพฯ ก็ถือว่ายังไม่ได้เปิดประเทศ

10. สธ.ลุ้นโควิดแค่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, newtv, bangkokbiznews, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง NBT)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลไม่อยากจะล็อกดาวน์ประเทศแล้ว จึงให้ สธ.หามาตรการควบคุมป้องกันโรคโดยไม่ต้องล็อกดาวน์ ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อคงไม่ลดไปเป็นตัวเลขศูนย์ราย คงมีการติดเชื้อและระบาดแบบโรคประจำถิ่น ขึ้นกับปริมาณวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรหรือไม่ ซึ่งทบทวนกับ ภูเก็ต 2 จังหวัดนี้น่าจะเป็นจังหวัดแรกๆ ที่เคลื่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นของไทย ทั้งนี้มอบกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดูแล การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ การใช้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมาพิจารณาจะใช้เป็นตัวแปรน้อยลงตามลำดับแล้ว แต่เราจะดูเรื่องศักยภาพการรองรับการเจ็บป่วยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะตอนนี้เรามีความเข้าใจต่อโรคดีขึ้นตามลำดับ

11.ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง TNN,Thaipbs)

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วม สปสช.กระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้นให้ประชาชนตรวจด้วยตนเองทั่วประเทศ ส่วนที่บางคนไปขอแล้วอาจมีการไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ขอทำความเข้าใจว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นต้องตรวจขณะนี้ขอให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ย้ำว่าเมื่อได้ชุดตรวจไปแล้วให้ตรวจทันที อย่าเอาไปเก็บหรือคิดว่าเก็บไว้ก่อนเพื่อรอตอนสงสัยแล้วค่อยตรวจ เนื่องจากชุดตรวจมีวันหมดอายุและหากเก็บไม่ดีก็เสื่อมสภาพ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้กระจายชุดตรวจไปแล้ว 6.7 ล้านชิ้นทั่วประเทศ ส่วนอนาคต สปสช.ประสาน สธ.ขยายจุดตรวจเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ คือ จุดตรวจห้องปฏิบัติการทั่วไป 60 กว่าแห่งทั่วประเทศ สถานพยาบาล และ สปสช.ประชาสัมพันธ์ให้ร้านยาเข้าร่วม เพราะที่ประเมินประชาชนน่าจะสะดวกไปร้านยา คิดว่าสิ้นเดือนนี้จะประกาศว่าขายได้ทั่วๆ ไป แต่อย่าซื้อทางออนไลน์ อาจไม่ได้มาตรฐาน ขอให้ซื้อตามร้านขายยา คลินิกต่างๆ ที่จำหน่าย

12.นำร่องบูสเตอร์โดสทางผิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.สสจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หรือ บูสเตอร์โดส ทางผิวหนังตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.นี้ ตามที่ ศบค. ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว หลังผลวิจัยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพบว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนเอสตราเซนเนก้าแบบฉีดเข้าผิวหนังกระตุ้นภูมิคุ้มไม่แตกต่างกับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่ใช้ปริมาณวัคซีนเพียง 1 ใน 5 ของการฉีดแบบปกติ

13.การเสียชีวิตของ ด.ช.วัย 13 ปี ที่จ.กระบี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ()

- กรณี ด.ช.ชาวกระบี่ วัย 13 ปี เสียชีวิตที่ รพ.กระบี่ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2 นั้น ล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากน้ำชายของเด็ก ที่นำเอกสารรับรองการตายของ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี มาร้องขอความชัดเจนผ่านผู้สื่อข่าว เนื่องจากทาง รพ. ออกเอกสารระบุสาเหตุการตายว่า ด.ช.เอ มีภาวะปอดมีเลือดออกจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งญาติไม่ปักใจเชื่อ เพราะก่อนหน้านี้ หลานเคยติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการเมื่อประมาณ ก.ค.ที่ผ่านมา กักตัวรักษาจนปลอดเชื้อ 21 วัน จากนั้นไม่เคยมีอาการป่วยจากโควิดอีก แต่ทาง รพ.กลับระบุว่าเกิดจากโควิด ทำให้ญาติและชาวบ้านสืบสวนว่าน้องติดโควิดรอบ 2 หรือไม่ เพราะทาง รพ.ไม่แจ้งให้ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เพราะถูกชาวบ้านในพื้นที่แสดงความรังเกียจ จึงอยากให้ทาง รพ.ออกเอกสารชี้แจง

ด้าน นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ ชี้แจงว่า เด็กมีประวัติเคยติดเชื้อมาแล้วในครั้งแรก ซึ่งการติดเชื้อมีผลแล้ว แม้จะรักษาหายออกไปแล้ว แต่อาจจะเกิดภาวะอาการ “มิสซี” MIS-C (Multisystem inflammatory syndrome in children) หรือกลุ่มอาการอักเสบของระบบในร่างกาย เป็นอาการอักเสบรุนแรงในเด็ก หลังหายจากติดเชื้อโควิด-19 อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นอาการที่หายจากโควิดไปแล้ว 2-8 สัปดาห์ ซึ่งพบน้อยมากในไทย คาดว่าผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็น “มิสซี” และไม่ได้เป็นการติดเชื้อรอบ 2 จึงอยากฝากให้ประชาชนอย่าตื่นกลัวจนเกินไป ขอให้เข้าใจญาติของผู้ป่วยด้วย

14.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ()

- มีรายงานคนฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเพิ่มอีก ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.เพียงเพ็ญ ม่วงใจเพชร อายุ 54 ปี มารดาของนาย อรัญชัย ลอยลม อายุ 25 ปี เล่าว่า ลูกชาย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แอสตราเซนเนกา เมื่อวันที่ 20 ก.ค. และมารับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. กระทั่งเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ลูกชายนอนตื่นไม่รู้สึกตัว จึงเข้าไปเชยตัว เรียกชื่อลูกตลอดเวลา แต่ลูกก็ไม่ตอบสนอง จากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใน อ.เสนา แต่ไม่ทันลูกเสียชีวิตแล้ว แพทย์ระบุในหนังสือรับรองการตายว่า “ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติร่วมกับกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติและเริ่มอุดตัน” ส่วนตัวเชื่อว่าสาเหตุที่ลูกชายเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยากให้มีคนออกมารับผิดชอบ

14.รายงานการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน)

- **พิจิตร** พบคลัสเตอร์รายใหม่ เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง พาครอบครัวไปกินหมูกระทะที่ อ.สามง่าม ปรากฏว่า ติดเชื้อโควิดยกครัว และมีคลัสเตอร์ต่อเนื่องอีก เป็นคลัสเตอร์เดียวกันรวม 17 ราย และตรวจเชิงรุกมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 10 ราย มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ติดยกครัว รวม 27 ราย นอกจากนั้นที่ อ.ตะพานหิน นั้นยังพบคลัสเตอร์รายใหม่ อีก 12 ราย เนื่องจากใช้แก้วเดียวกันกินน้ำในกระติก ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามหาผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่เพิ่มแล้ว

- **เลย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เป็นนักเรียนชาย 11 ราย นักเรียนหญิง 8 ราย และครูอีก 1 ราย รวมติดเชื้อเพิ่มรายใหม่ 19 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 แล้ว 58 ราย

- **ชลบุรี** พบคลัสเตอร์ มาจากสถานประกอบการ 77 แห่ง ตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ส่วนคลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ผลัด 1/2564 อ.สัตหีบ พบอีก 9 ราย สะสม 736 ราย คลัสเตอร์กองนักเรียนจำ นาวิกโยธิน อ.สัตหีบ 4 ราย สะสม 28 ราย นอกจากนี้ยังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 5 ราย

- **สกลนคร** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 คน นอกจากนี้ จากไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อรายหนึ่ง พบว่าไปสังสรรค์งานเกษียณอายุราชการ ในสถานที่ราชการ ที่มีผู้มาร่วมงานกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในกรมปศุสัตว์ พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 11 คน

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์,ผู้จัดการ ไทยโพสต์)

- ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปีภาษี 2564 เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษี และสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสู้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บภาษี จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยรัฐ)

- ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้ทุกคนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทุกช่องทาง ทั้งด่านตรวจ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) และท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ ต้องได้รับวัคซีนชนิดต่างๆ ครบโดส หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิดไม่เกิน 6 เดือน ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือเอทีเคไม่เกิน 7 วัน กรณีเดินทางเข้าด้านตรวจท่าฉัตรไชยและท่าเรือ สามารถนำชุดตรวจเอทีเคที่ อย.รับรองมาตรฐานและยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่ ใช้รับรองผลได้ 7 วัน รวมถึงควานิโพลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โรคฉี่หนู สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bluechipthai, nationtv, amarintv) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ปีนี้พบผู้ป่วยโรคฉี่หนู 635 ราย เสียชีวิต 4 ราย เตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงหลังน้ำลด ไม่ควรเดินลุยน้ำย่ำดินโคลนด้วยเท้าเปล่าหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง/โคนขา ซึ่งเป็นสัญญาณของโรคฉี่หนู ให้รีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน อย่าซื้อยากินเอง อาจทำให้โรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต</p>	-
<p>ฉีดสารแปลกปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., pptvhd, thaipbs, bangkokbiznews, thailandplus) -นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ปัจจุบันมีความนิยมฉีดสารเติมเต็มหรือสารแปลกปลอมเข้าสู่ผิวหนังเพื่อเสริมความงาม ซึ่งเป็นการนำสารสำหรับทาผิวหนังชั้นบนไปใช้ฉีดใต้ผิวหนังประสงค์ฉีดเข้าผิวหนังหรือหลอดเลือด อาจส่งผลข้างเคียงเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ เกิดก้อนใต้ชั้นผิวหนัง ภาวะตีบตันของเส้นเลือด มีสีผิดปกติบริเวณฉีด มีอาการแสบ แห้ง แดง ผู้บริโภคควรตรวจสอบก่อนทำการฉีด หากมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง รีบปรึกษาแพทย์ทันที</p>	-
<p>เตือนผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus) -อย. เผย มีการโฆษณาทางเฟซบุ๊กจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพริกไทยดำเอส พลัส เลข อย. 12-1-06656-5-0015 อ้างสรรพคุณช่วยลดน้ำหนัก พุงใหญ่ ขาเปียด คุมหิว เร่งเผาผลาญให้ร่างเป๊ะ เน้นลงไว ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเลข อย. ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก ตั้งแต่ 29 ต.ค. 63 ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ</p>	-
<p>แนะกินขนมไหว้พระจันทร์ปริมาณเหมาะสม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, nationtv, workpointtoday, mcot, thaipbs, thebangkokinsight, thestandard) -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกินขนมไหว้พระจันทร์ในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก มีรสชาติหวาน ให้พลังงานสูงสูง หากกินมาก ขาดการออกกำลังกาย อาจทำให้น้ำหนักเพิ่ม อ้วนลงพุง และเกิดโรคอื่นตามมา</p>	-
<p>สสจ.สั่งปิดวัดตั้งเมืองกาญจน์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์ -นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว. สธ. กล่าวถึง กรณีมีการร้องเรียน ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุน้ำร้อนบำรุง จ.กาญจนบุรี ซ้อมทรมาณผู้เข้ารับบำบัด ว่า นพ.สสจ. ได้สั่งปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวแล้ว พร้อมโยกย้ายผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมดไปที่ยังศูนย์ฝึกวิชาชีพทหารบก และมีส่วนญาติมารับกลับบ้าน -นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัดดังกล่าวมีคนมารับบริการทั้งหมด 254 ราย มีผู้ป่วยจิตเวชร่วมอยู่ด้วย จึงไม่ยากที่จะดูแล จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะใช้เป็นโอกาสในการดูแลมาตรฐานสถานบำบัดแห่งอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย ส่วนเรื่องการเรียกเก็บเงินทั้งขาเข้าและออกขอชี้แจงว่ายังไม่ทราบรายละเอียด ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ สำหรับกรณีสั่งปิดแบบนี้หากจะเปิดต้องมาขออนุญาตใหม่</p>	-
<p>กิจกรรม SDG Moment สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. กล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรม SDG Moment โดยระบุถึงจุดหมายที่สำคัญ 3 ประการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังนี้ 1. ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกช่วงอายุ การระบาดของโควิด 19 ได้ตอกย้ำความสำคัญของการมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกันสุขภาพ ยุกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างพอเพียง เร่งด่วน 2. สร้างความสมดุลของสรรพสิ่งผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางนวัตกรรม 3. ขจัดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาด้าน digital literacy เพื่อปลดล็อกศักยภาพให้แก่ประชาชนในประเทศ</p>	-
<p>ปรับเกณฑ์ศ.แพทย์ใช้ทุน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวนหน้า, mcot)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.เห็นชอบทบทวน มติ ครม.ปี 2513 กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงไปปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนได้ หลังจากพบ นศ.แพทย์ที่สำเร็จการศึกษา แต่สอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพิ่มขึ้น สร้างปัญหา สธ.ต้องหาตำแหน่งลงในตำแหน่ง นวค.สาธารณสุข ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่แพทย์ได้ ทำให้ สธ. ไม่มีตำแหน่งนวค.สาธารณสุข เพียงพอในการบรรจุ รวมทั้งยังสูญเสียโอกาสในการบรรจุอัตรากำลังในตำแหน่งนวค.สาธารณสุขจากสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>เว็บไซต์ My HERO</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>-สสส. ร่วมกับ มศว. พัฒนาเว็บไซต์ My HERO เพื่อเป็นนวัตกรรมเครื่องมือออนไลน์สำหรับรู้เท่าทันสภาวะใจตัวเอง ช่วยดูแลจิตใจ และสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยให้สามารถผ่านพ้นโรคโควิด 19 และวิกฤติอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นในผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและระยะยาว</p>	-